

Một số ưu điểm của đi học hai năm

Tác Giả: Vann Phan(Vi&t theo collegeview.com)
Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 16:12

Chọn đi học 2 năm hay vào trường đi học 4 năm?

Khi nói đến kế hoạch học đi học sắp tới, các bạn sinh viên cần phải suy nghĩ đến chuyên ngành mình có thể đầu tư bao nhiêu thì giờ và tiền bạc vào việc học, và kế đó là lo ngại nghề nghiệp nào mà mình muốn theo trong tương lai.



Trung Tâm M& Thu&t t&i đi học Orange Coast College, một trường đi học 2 năm có khá đông sinh viên gốc Việt theo học. (Hình: OCC)

Nhóm giúp các bạn hình dung được các khía cạnh khác nhau là gì, sau đây là một số điều được coi là ưu điểm của lo ngại trường đi học hai năm.

Trường đi học hai năm

Mặc dù các trường đi học hai năm vẫn được báo chí truyền thông chú ý nhiều hơn qua các sinh hoạt ngoài lớp học - như thể thao và văn hóa nghề nghiệp - nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học đã không ngừng nghỉ bước vào các trường đi học hai năm.

Một số ưu điểm của đi học hai năm

Tác Giả: Vann Phan(Viết theo collegeview.com)

Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 16:12

Nếu nhìn vào những số liệu thống kê thì đi học này chúng có gì là đáng ngạc nhiên. Học đi học hai năm ít tốn tiền hơn, và a mau ra trường hơn mà cũng vẫn có một nghề trong tay hơn. Các trường đi học hai năm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp sẵn sàng, và đặc biệt là sinh viên sẽ ít nhận được khi ra trường, hoặc có khi còn phải mang nợ gì hơn nữa. Đó là chưa nói tới chuyện các bạn sinh viên vẫn còn có thể dùng cái trường đi học hai năm này để làm một phóng viên, sau khi đã tốt nghiệp đi học hai năm rồi, sinh viên đó lại đi học muôn nghìn học lên nữa để học hoàn tất một văn bằng cấp nhân.

Sinh viên nào đi học trường hai năm

Trong số các sinh viên đi học trường đi học hai năm, có những bạn như một chuyên gia đi thẳng vào một trường chuyên nghiệp, hoặc là kỹ thuật hoặc là kinh doanh.

Rồi còn có những sinh viên mà thành tích kỹ trung học bạn trường sao đó hoặc mang nhiều khuyết điểm nhưng sau khi tốt nghiệp trung học lại muốn đi tiếp tới đích là đi cho được văn bằng đi học bạn năm, hoặc những sinh viên chuyên môn kỹ thuật muốn kiếm tiền trong tiến trình hoàn tất các học khóa (courses) cần bạn bạn đi học trường khi có thể chuyển tiếp lên một trường đi học bạn năm.

Sinh viên sẽ học được những gì

Tùy theo chương trình học của bạn như thế nào, các sinh viên học đi học hai năm hoặc là chú trọng tới việc hoàn tất các học khóa tổng quát cần thiết để có thể chuyển tiếp lên một trường đi học bạn năm, hoặc theo đuổi các khóa học tập trung vào những ngành nghề chuyên môn, để rồi chỉ sau hai năm theo học tại trường là có thể tung cánh bay nhảy ra ngoài đi mà tiếp tục cánh sinh.

Bởi vì các trường đi học cộng đồng (community colleges) và các trường cao đẳng kỹ thuật (technical colleges) thường có sẵn những mối quan hệ chặt chẽ với các ngành kỹ thuật hoặc các hãng, xưởng tại địa phương, sinh viên sẽ tìm thấy một loạt những học khóa để kiếm tiền và các trường đi học hai năm có khả năng đáp ứng trực tiếp cho trường công việc tại địa phương. Đây là một lợi ích đáng kể có tính cách thực tiễn và sự quy định rõ ràng với các bạn sinh viên nào muốn sớm hái ra tiền và tìm kiếm một nghề nghiệp chuyên môn khá giá trị một trường đi học hai năm trong tay.

Một số ưu điểm của đi học hai năm

Tác Giả: Vann Phan(Viết theo collegeview.com)

Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 16:12

Những câu hỏi học hỏi thêm

Thêm vào việc học hỏi qua các lớp học, các sinh viên đi học thu học hai năm còn có cơ hội đi học nghề và thực tập ngay từ khi còn đang đi học. Ngoài chuyên môn có thể có cái nhìn từ bên trong công việc sau này của mình ra làm sao, các sinh viên học nghề và đi thực tập cũng còn thời gian để các mối liên hệ quý giá với các ông-ty, xí nghiệp để rồi những đó học có thể kiếm được việc làm ngay sau khi ra trường, một điều mà đôi khi các sinh viên theo học đi học học bốn năm cảm thấy vô cùng lung tung trước thời công ăn việc làm gì đó nên những trong thời buổi này.

Ưu điểm chi phí

Đây chính là chỗ mà các trường học đi học hai năm tỏ ra sáng giá nhất. Bởi vì hầu hết các trường học đi học hai năm đều được miễn phí cho các sinh viên đi đi, về về hàng ngày, sinh viên có nhiệm vụ phải tìm lấy nơi ăn, chốn ở, và không cần phải gánh chịu chi phí ăn ở cao như các sinh viên theo học tại các trường học bốn năm mà phần đông là từ xa xôi.

Điều quan trọng nhất là các sinh viên đi học hai năm thường chỉ phải đóng học phí rất thấp so với các sinh viên theo học tại các trường học bốn năm. Tính trung bình, chi phí học hành trong một năm tại một trường học đi học hai năm là 2,544 đô-la, tức chỉ bằng một phần ba chi phí học hành trong một năm tại một trường học bốn năm.